

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ 12/2566
วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระที่ ๓.๓

ผู้เสนอ รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนและคลัง

เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2566

สาระสำคัญ

เพื่อให้ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน จึงเห็นสมควรปรับปรุงประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ใหม่ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของส่วนงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

() เพื่อทราบ

(✓) เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

.....
.....
.....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม
รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนและคลัง

เปรียบเทียบหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ลำดับ ที่	รายการ	อัตราตามประกาศเดิม (หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของคณะสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ.2564)	อัตราตามร่างประกาศใหม่
1	1. ให้ยกเลิก ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564		
2	ค่าตอบแทนกรรมการเก็บรักษาเงิน	2. ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ในอัตราไม่เกินคนละ 300 บาทต่อเดือน	2. เหมือนเดิม
3	ค่าตอบแทนผู้ช่วยคณบดี	3. ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยคณบดี ในอัตราไม่เกินคนละ 2,500 บาทต่อเดือน	3. ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยคณบดี ในอัตราไม่เกินคนละ 5,000 บาทต่อเดือน
4	ค่าตอบแทนหัวหน้างาน	4. ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้างานหรือรักษาการหัวหน้างาน หัวหน้าสำนักงานหรือรักษาการหัวหน้าสำนักงาน ในอัตราไม่เกินคนละ 1,500 บาทต่อเดือน	4. เหมือนเดิม
5	ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาคณบดี	5. ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สำหรับการประชุมสรรหาคณบดี ในอัตราคนละไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง	5. ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สำหรับการประชุมสรรหาคณบดี ในอัตราดังนี้ 5.2 คณะกรรมการ ที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ในอัตราไม่เกินคนละ 3,000 บาท/ครั้ง 5.3 คณะกรรมการ ที่เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ในอัตราไม่เกินคนละ 1,000 บาท/ครั้ง
6	ค่าตอบแทนแก่ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ	6. ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ในอัตรา 1,000 บาทต่อผลงาน	6. ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ในอัตราไม่เกิน 1,000 บาทต่อผลงาน
7	ค่าพาหนะเหมาจ่าย	7. ให้จ่ายเงินเป็นค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายแก่บุคคลที่ได้รับเชิญหรือได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานต่างๆ ให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีได้มีหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์หรือพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในกรณีทีคณะฯ ไม่สามารถจัดรถยนต์ส่วนบุคคลไปรับ-ส่งได้ ในอัตราไม่เกินคนละ 250 บาทต่อเที่ยว วันละไม่เกิน 2 เที่ยว	7. ให้จ่ายเงินเป็นค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายแก่บุคคลที่ได้รับเชิญหรือได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานต่างๆ ให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีได้เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ในกรณีทีส่วนงานต้องจัดรถรับ-ส่ง แต่ไม่สามารถจัดรถยนต์ส่วนบุคคลไปรับ-ส่งได้ ในอัตราไม่เกินคนละ 250 บาทต่อเที่ยว วันละไม่เกิน 2 เที่ยว ทั้งนี้ให้เสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติในหลักการก่อนดำเนินการจ่ายเงินทุกครั้ง

ลำดับ ที่	รายการ	อัตราตามประกาศเดิม (หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของคณะสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ.2564)	อัตราตามร่างประกาศใหม่
8	ค่าตอบแทนแก่บุคคลในการให้ใช้สถานที่และยานพาหนะ	8. ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคคล หรือหน่วยงานในการให้ใช้สถานที่ หรือยานพาหนะสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะตามอัตราที่บุคคลหรือหน่วยงานนั้นกำหนด	8. ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคคล หรือหน่วยงานในการให้ใช้สถานที่ หรือยานพาหนะสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะตามอัตราที่บุคคลหรือหน่วยงานนั้นกำหนด กรณีการใช้สถานที่หรือยานพาหนะของบุคคลธรรมดาให้มีการเสนอขออนุมัติอัตราจากคณบดีเป็นรายการมีไป
9	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ประชุมทีมอำนวยการ	9. ให้จ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมแก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น กรรมการที่ประชุม คณะกรรมการอำนวยการส่วนงาน ในอัตราดังนี้ 9.1 ประธานกรรมการหรือผู้แทน ในอัตราไม่เกินคนละ 120 บาท/ครั้ง 9.2 ที่ปรึกษา/กรรมการ/เลขานุการ ในอัตราไม่เกินคนละ 100 บาท/ครั้ง 9.3 ผู้ช่วยเลขานุการ ในอัตราไม่เกินคนละ 100 บาท/ครั้ง	ตัดออกเนื่องจากไม่มีกรรมการชุดนี้แล้ว
10	ค่าเบี้ยประชุมคณะที่ปรึกษาผู้บริหารฯ	-ไม่มี-	9. ให้จ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมแก่คณะที่ปรึกษาผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในอัตราดังนี้ 9.1 ประธานคณะที่ปรึกษา ในอัตราไม่เกินคนละ 2,500 บาท/ครั้ง 9.2 ที่ปรึกษา มิได้สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในอัตราไม่เกินคนละ 2,000 บาท/ครั้ง 9.3 ที่ปรึกษา สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในอัตราไม่เกินคนละ 1,000 บาท/ครั้ง
11	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน	10. ให้จ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการประจำส่วนงาน ในอัตราดังนี้ 10.1 ประธานกรรมการหรือผู้แทน ในอัตราไม่เกินคนละ 625 บาท/ครั้ง 10.2 รองประธานกรรมการ/กรรมการ/เลขานุการ ในอัตราไม่เกินคนละ 500 บาท/ครั้ง 10.3 ผู้ช่วยเลขานุการ ในอัตราไม่เกินคนละ 500 บาท/ครั้ง	10. เหมือนเดิม
12	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสวัสดิการเพิ่มเติม	11. ให้จ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการสวัสดิการเพิ่มเติม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในอัตราดังนี้	ตัดออก

ลำดับ ที่	รายการ	อัตราตามประกาศเดิม (หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของคณะสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ.2564)	อัตราตามร่างประกาศใหม่
		11.1 ประธานกรรมการหรือผู้แทน ในอัตราไม่เกินคนละ 250 บาท/ครั้ง 11.2 ที่ปรึกษา/กรรมการ/เลขานุการ ในอัตราไม่เกินคนละ 200 บาท/ครั้ง 11.3 ผู้ช่วยเลขานุการ ในอัตราไม่เกินคนละ 200 บาท/ครั้ง	
13	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตลาดนัด	12. ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานตลาดนัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในอัตราดังนี้ 12.1 ผู้ทำหน้าที่ประสานงาน ในอัตราไม่เกินคนละ 500 บาทต่อครั้ง 12.2 ผู้ทำหน้าที่ดูแลการจราจร ในอัตราไม่เกินคนละ 300 บาทต่อครั้ง 12.3 เจ้าหน้าที่จราจร สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ในอัตราไม่เกินคนละ 420 บาทต่อครั้ง 12.4 ผู้ทำหน้าที่จัดสถานที่ ดูแลความเรียบร้อยทางด้านกายภาพและสาธารณูปโภค ในอัตราไม่เกินคนละ 500 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกรับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานได้เพียงหน้าที่เดียวเท่านั้น	ตัดออกเนื่องจากไม่มีการจัดตลาดนัดแล้ว
14	ค่าตอบแทนวิทยากร	13. ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่วิทยากรในการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ โดยเป็นอาจารย์หรือวิทยากรที่ได้สั่งกีด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในอัตราไม่เกิน 1,000 บาทต่อชั่วโมง	ตัดออก เนื่องจากหากมีการบรรยายให้ดำเนินการในรูปแบบโครงการตามประกาศฯ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
15	การระงับมิให้มีการจ่ายค่าตอบแทนซ้ำซ้อน	14. ในกรณีผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกัน หรือในช่วงเวลาเดียวกันที่ต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ ให้ผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามประกาศนี้ได้เมื่องดเบิกค่าตอบแทนตามประกาศหรือระเบียบอื่นๆ	11. เหมือนเดิม
15	การจ่ายค่าตอบแทนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	15. การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายใดที่มีอยู่ในระหว่างดำเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จ ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามประกาศที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่า	12. เหมือนเดิม

ลำดับ ที่	รายการ	อัตราตามประกาศเดิม (หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของคณะสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ.2564)	อัตราตามร่างประกาศใหม่
		จะดำเนินการแล้วเสร็จ	
16	การขออนุมัติหลักเกณฑ์และอัตรา ค่าตอบแทนนอกจากที่กำหนด	16. การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายใดที่มีได้กำหนด หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ อัตราตามประกาศนี้ ให้เสนอขออนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีไป	13. เหมือนเดิม
17	ระเบียบรองรับการเบิกจ่ายเงิน	17. การจ่ายเงินค่าตอบแทนตามประกาศนี้ ให้เบิกจ่ายตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิก เงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	14. เหมือนเดิม



(ร่าง) ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนของ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2566

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการปฏิบัติยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ. 2551 คณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 จึงกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนไว้ดังนี้

1. ให้ยกเลิก ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564

2. ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ในอัตราไม่เกินคนละ 300 บาทต่อเดือน

3. ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยคณบดี ในอัตราไม่เกินคนละ 5,000 บาทต่อเดือน

4. ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้างานหรือรักษาการหัวหน้างาน หัวหน้าสำนักงานหรือรักษาการหัวหน้าสำนักงาน ในอัตราไม่เกินคนละ 1,500 บาทต่อเดือน

5. ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สำหรับการประชุมสรรหาคณบดี ในอัตราดังนี้

5.2 คณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

ในอัตราไม่เกินคนละ 3,000 บาท/ครั้ง

5.3 คณะกรรมการที่เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

ในอัตราไม่เกินคนละ 1,000 บาท/ครั้ง

6. ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ในอัตราไม่เกิน 1,000 บาทต่อผลงาน

7. ให้จ่ายเงินเป็นค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายแก่บุคคลที่ได้รับเชิญหรือได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานต่างๆ ให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีได้เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ในกรณีที่ส่วนงานต้องจัดรถรับ-ส่ง แต่ไม่สามารถจัดรถยนต์ส่วนกลางไปรับ-ส่งได้ ในอัตราไม่เกินคนละ 250 บาทต่อเที่ยว วันละไม่เกิน 2 เที่ยว ทั้งนี้ให้เสนอคุณสมบัติพิจารณาอนุมัติในหลักการ ก่อนดำเนินการจ่ายเงินทุกครั้ง

8. ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคคล หรือหน่วยงานในการให้ใช้สถานที่ หรือยานพาหนะสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะตามอัตราที่บุคคลหรือหน่วยงานนั้นกำหนด กรณีการใช้สถานที่หรือยานพาหนะของบุคคลธรรมดาให้มีการเสนอขออนุมัติอัตราจากคณบดีเป็นรายการณี่ไป

9. ให้จ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมแก่คณะที่ปรึกษาผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในอัตราดังนี้

9.1	ประธานคณะที่ปรึกษา	ในอัตราไม่เกินคนละ 2,500 บาท/ครั้ง
9.2	ที่ปรึกษา ที่ได้สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	ในอัตราไม่เกินคนละ 2,000 บาท/ครั้ง
9.3	ที่ปรึกษา สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	ในอัตราไม่เกินคนละ 1,000 บาท/ครั้ง

10. ให้จ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการประจำส่วนงาน ในอัตราดังนี้

10.1	ประธานกรรมการหรือผู้แทน	ในอัตราไม่เกินคนละ 625 บาท/ครั้ง
10.2	รองประธานกรรมการ/กรรมการ/เลขานุการ	ในอัตราไม่เกินคนละ 500 บาท/ครั้ง
10.3	ผู้ช่วยเลขานุการ	ในอัตราไม่เกินคนละ 500 บาท/ครั้ง

11. ในกรณีผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกัน หรือในช่วงเวลาเดียวกับที่ต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ ให้ผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามประกาศนี้ได้เมื่องดเบิกค่าตอบแทนตามประกาศหรือระเบียบอื่นๆ

12. การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายใดที่มีอยู่ในระหว่างดำเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามประกาศที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

13. การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายใดที่มีได้กำหนด หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราตามประกาศนี้ ให้เสนอขออนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีไป

14. การจ่ายเงินค่าตอบแทนตามประกาศนี้ ให้เบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2566

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล